
Borgarráð 30.8.'18: Tillaga áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um að talað verði 
við einstaklinga sem starfa í gegnum verktaksamninga eða starfsmannaleigu R18060137

Lagt er til að Reykjavíkurborg tali við þá einstaklinga sem starfa í gegnum verktakasamninga 
eða starfsmannaleigur í stofnunum og fyrirtækjum á vegum Reykjavíkurborgar og félögum 
sem borgin á hlut að, þá sérstaklega við starfsfólk sem starfar í ræstingum, mötuneytum og 
við akstursþjónustu. Er þetta tilhögun sem starfsfólkinu hugnast eða er þetta fyrirkomulag 
sem er troðið upp á það?


